

**มาตรการที่มีอยู่และแผนการ
เพื่อส่งเสริมความเท่าเทียมกันทางเชื้อชาติ**

สภาอ่องกงเกี่ยวกับการสูบบุหรี่และสุขภาพ

สภาอ่องกงเกี่ยวกับการสูบบุหรี่และสุขภาพ (COSH) ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1987 เป็นร่างพระราชบัญญัติที่มีหน้าที่ตามที่บัญญัติไว้ใน “สภาอ่องกงเกี่ยวกับการสูบบุหรี่และสุขภาพ (หมวด 389)” เพื่อปกป้องและปรับปรุงสุขภาพแก่ชุมชนโดย (1) แจ้งและให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับอันตรายจากการสูบบุหรี่และผลกระทบต่อสุขภาพ (2) ดำเนินการและประสานงานการวิจัยเกี่ยวกับสาเหตุ การป้องกันและการรักษาผู้เสพติดยาสูบ และ (3) ให้คำปรึกษาแก่รัฐบาล องค์การสุขภาพในชุมชน หรือองค์กรสาธารณะที่เกี่ยวข้องกับการสูบบุหรี่และสุขภาพ

บริการที่เกี่ยวข้อง

- ให้ความรู้และประชาสัมพันธ์ส่งเสริมวิถีชีวิตปลอดบุหรี่และการเลิกสูบบุหรี่แก่สาธารณชนในอ่องกง ทั้งนี้สามารถรับข้อมูลเกี่ยวกับการสูบบุหรี่และสุขภาพได้เช่นกัน

มาตรการที่มีอยู่

- COSH ทำงานอย่างใกล้ชิดกับพันธมิตรเพื่อกระจายข่าวสารเกี่ยวกับวิถีชีวิตปลอดที่บุหรี่แก่สาธารณชน บริการสุขภาพชุมชนของยูไนเต็ด คริสเตียน เนเธอร์แลนด์ (UCNCHS) ได้รับเงินอุดหนุนจากกรมอนามัยเพื่อส่งเสริมการบริการแบบครบวงจรสำหรับการเลิกสูบบุหรี่แก่ผู้ที่มีเชื้อชาติหลากหลายและผู้อพยพใหม่ พวกเขาให้บริการด้านการเลิกสูบบุหรี่แก่ผู้ที่มีภาษาและวัฒนธรรมที่แตกต่างและประชาสัมพันธ์วิถีชีวิตปลอดบุหรี่ให้เป็นบรรทัดฐานแก่ผู้ที่มีเชื้อชาติหลากหลายและผู้อพยพมาใหม่ UCNCHS เป็นหนึ่งในพันธมิตรของ COSH ข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับการควบคุมการสูบบุหรี่และยาสูบได้เผยแพร่แก่องค์กรและพวกเขา ยังได้รับเชิญให้เข้าร่วมกิจกรรมที่จัดโดย COSH ตัวแทนจากหลากหลายเชื้อชาติก็ได้รับคำเชิญเพื่อแสดงความคิดเห็นและมุมมองเกี่ยวกับนโยบายการควบคุมยาสูบของรัฐบาลเช่นกัน
- บริการ UCNCHS ถูกเผยแพร่ในรูปแบบต่างๆ เป็นระยะๆ เช่น กิจกรรมประชาสัมพันธ์ สื่อการศึกษา และสื่อสังคมออนไลน์ เป็นต้น เพื่อเพิ่มความตระหนักและใช้ข้อมูลข่าวสารที่มีอยู่ในกลุ่มประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มเป้าหมายของการบริการ
- COSH ได้ร่วมมือกับ UCNCHS และองค์กรชุมชนอื่นๆ เพื่อจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ตั้งแต่ปี 2018 โดยมีกลุ่มเป้าหมายทั้งคนที่พูดภาษาจีนและไม่พูดภาษาจีนแต่พำนักอาศัยอยู่ในอ่องกง ทั้งนี้เจ้าหน้าที่และอาสาสมัครจากหลายหลายเชื้อชาติก็ได้เข้าร่วมการฝึกอบรมในฐานะทูตเช่นกันเพื่อกระจายข่าวสารเรื่องวิถีชีวิตปลอดบุหรี่แก่กลุ่มเชื้อชาติต่างๆของพวกเขา
- จะดำเนินการส่งต่อบริการเลิกสูบบุหรี่ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับผู้ที่มีเชื้อชาติ

เพื่อพวกเขาสามารถรับคำแนะนำและวิธีการที่เหมาะสมในการเลิกสูบบุหรี่ โบกี้หรือเวอร์ชันที่สามารถดาวน์โหลดหรือสควอาร์ได้ในภาษาที่หลากหลายจะจัดทำให้ตามความเหมาะสม

การประเมินการทำงานในอนาคต ● มาตรการข้างต้นจะถูกตรวจสอบและประเมินอย่างสม่ำเสมอซึ่งรวมไปถึงความถี่ในการใช้บริการและจำนวนผู้ใช้บริการ มาตรการจะถูกปรับเปลี่ยนหากจำเป็น

มาตรการเพิ่มเติมที่นำมาใช้/จะถูกนำมาใช้ ● COSH
จะคงมาตรการที่กล่าวข้างต้นไว้และทบทวนเพื่อเพิ่มความร่วมมือกับองค์กรชุมชนที่หลากหลาย เพื่อส่งเสริมแนวคิดปลอดบุหรี่แก่คนทุกเชื้อชาติ
สื่อประชาสัมพันธ์ในภาษาต่างๆ จะถูกสร้างขึ้นเพื่อปรับปรุงความเท่าเทียมกันทางเชื้อชาติ

● COSH
จะยังเสาะหาความร่วมมือกับองค์กรส่งเสริมสุขภาพระดับเขตในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลปลอดบุหรี่ให้กับผู้ที่มีเชื้อชาติหลากหลาย

● จะจัดให้มีการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมเรื่องความละเอียดอ่อนและความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องเชื้อชาติโดยทั่วไปให้กับเจ้าหน้าที่

สำหรับข้อสงสัยเกี่ยวกับมาตรการที่มีอยู่และแผนเกี่ยวกับมาตรการส่งเสริมความเท่าเทียมกันทางเชื้อชาติ กรุณาติดต่อผู้จัดการโครงการอาวุโส นาย ลอว์เรน ชู ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้-

หมายเลขโทรศัพท์ : 2185 6388
หมายเลขแฟกซ์ : 2575 3966
อีเมลล์ : eng@cosh.org.hk
ที่อยู่ : Unit 4402-03, 44/F, Hopewell Centre, 183 Queen's Road East, Wanchai, Hong Kong

สภาฮ่องกงเกี่ยวกับการสูบบุหรี่และสุขภาพ
มิถุนายน 2023